

แนวทาง การจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ของ BDMS

แนวทางการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของ BDMS สอดคล้องตามมาตรฐานสากล เช่น ระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาตรฐาน The Institute of Hospital Quality Improvement and Accreditation (HA ประเทศไทย) และมาตรฐาน Joint Commission International (JCI) ซึ่งเป็นระบบควบคุมกำกับกำกับการดำเนินการของโรงพยาบาล มาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมความปลอดภัยของอาคารสถานที่ และความปลอดภัยของการทำงาน รวมถึงการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการใช้อุปกรณ์ที่ให้บริการทางการแพทย์ การจัดการขยะที่เกิดโดยเฉพาะขยะติดเชื้อและขยะพิษ ซึ่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (ECC) ทำหน้าที่บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานดังกล่าวในโรงพยาบาลกรุงเทพมหานครสำนักงานใหญ่

คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC)

โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ดำเนินงานตามนโยบายของ BDMS โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย (Environment of Care Committee: ECC) โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย



กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการบริหารจัดการของโรงพยาบาลตามมาตรฐานและข้อกำหนด



กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการของโรงพยาบาลให้เหมาะสมตามสภาวการณ์ ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ



กำหนดแนวทางการตรวจสอบอาคารสถานที่ โครงสร้าง และพื้นที่ ทั้งภายในและรอบนอกโรงพยาบาลให้สอดคล้องกับมาตรฐานและข้อกำหนด



กำหนดแนวทางแก่คณะทำงานหรือผู้รับผิดชอบตามความเหมาะสม เพื่อดำเนินงานตามแผนคุณภาพโรงพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ



กำหนดเกณฑ์การประเมินและตัวชี้วัดมาตรฐานระบบงาน



กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และดูแล การจัดการความเสี่ยงของโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสม

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย



ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาโครงการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล มาตรฐาน และข้อกำหนด เพื่อป้องกันความเสี่ยงอันตรายจากการทำงาน และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม



ประเมินประสิทธิภาพของระบบงาน ผ่านตัวชี้วัด เพื่อติดตามผลการดำเนินงานให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและยอมรับได้



ทบทวนประสิทธิผลและความเหมาะสมของระบบงาน รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายเป็นประจำทุกปี



จัดทำรายงานการประเมินระบบการบริหารจัดการและแผนงานในปีถัดไป เพื่อเสนอแก่คณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management Committee: QMC)



จัดประชุมรายเดือนหรือตามความจำเป็น เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงาน



รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (Quality Management Committee: QMC) ทุกไตรมาสหรือตามความจำเป็น

BDMS กำหนดให้โรงพยาบาลในเครือดำเนินการตรวจวัดสิ่งแวดล้อมเป็นประจำตามข้อกำหนด เช่น การตรวจวัดคุณภาพเสียงที่อาคารรพทวมชุมชน เนื่องมาจากการเดินเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบทำความเย็น การตรวจวัดระดับเสียงในพื้นที่เสียงดัง การตรวจปริมาณฝุ่น ตรวจสภาพอากาศ การตรวจแสงสว่าง การตรวจความร้อน รวมถึงการตรวจปริมาณสารเคมีอันตรายในพื้นที่ทำงาน และการดำเนินงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีตัวอย่างผลดำเนินงาน ณ โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ดังนี้

ผลการดำเนินงานภาพรวมการจัดการสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่

ร้อยละ **100**
ของการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
เป็นไปตามข้อกำหนด

0 กรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานกำกับดูแล

ร้อยละ **100** ผ่านการตรวจสอบประจำปีจากหน่วยงานภายนอก และผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเป็นประจำ